
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นาง Marcela Urueña Gomez รัฐมนตรีช่วยด้านกิจการเกษตร กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการ

มหาสมุทรแห่งโคลอมเบีย (CCO) ว่ากระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท และส้านักงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
ประมงแห่งชาติ (AUNAP) อยู่ระหว่างร่วมด้าเนินงานในกรอบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับการท้าประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประมงเป็นภาคธุรกิจที่สร้างงานให้กับประชาชนและ
ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของโคลอมเบีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรประมงและสัตว์น้้าของประเทศอย่างยั่งยืน  

 แผนการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกระบวนการจัดระเบียบ การ
วางแผนของกิจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การจัดท้าข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและการจัดท้านโยบาย
สาธารณะ รวมถึงการก้าหนดเงื่อนไขท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการท้าฟาร์มในทะเล เพ่ือให้
เป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับภาคธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ยังคาดหวังที่จะปรับข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับ
แผนของรัฐบาลภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี Ivan Duque ที่เน้นความเท่าเทียมกัน ความถูกต้องตาม
กฎหมาย และผู้ประกอบการภาคเอกชน 

 นาย Nicolas del Castillo ผู้อ้านวยการ AUNAP กล่าวว่าปัจจุบันมีชาวประมงในประเทศประมาณ ๒๖๐ 
ล้านราย แต่มีเพียง ๖๕,๐๐๐ รายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ จึงมีแผนที่จะสร้างระบบในการออกบัตรประจ้าตัวให้กับ
ชาวประมง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและเปลี่ยนให้พวกเขาเหล่านั้นหันมาเป็นผู้พิทักษ์การท้าประมงที่หลากหลายใน
ประเทศ นอกจากนี้ ยังเสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมให้กับกลุ่มผู้ท้าประมงพ้ืนบ้านและ
กลุ่มผู้จับสัตว์น้้าและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายย่อย 

 รัฐมนตรีช่วยฯ Urueña ได้เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนดังกล่าวกับแผนการผลิตแห่งชาติ ที่ยกให้
ภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีความส้าคัญเป็นล้าดับแรก โดยคาดหวังที่จะจัด
ระเบียบภาคการผลิต เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะผลผลิตล้นตลาดหรือภาวะขาดแคลนผลผลิต รวมทั้งลดความไม่แน่นอน
ของราคา ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

  

โคลอมเบียวางแผนปรบักฎหมายประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ 



นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ยังได้รณรงค์ให้ชาวโคลอมเบียหันมาบริโภคปลามากขึ้น โดยชี้ว่าในปัจจุบัน ชาว
โคลอมเบียบริโภคปลาเฉลี่ยต่อคนประมาณ ๖.๘ กิโลกรัมต่อปี และคาดหวังว่าแผนการส่งเสริมกิจการประมงในครั้ง
นี้ จะช่วยเพ่ิมอัตราเฉลี่ยการบริโภคปลาของชาวโคลอมเบียให้เทียบเท่าอัตราสากลที่ประมาณคนละ ๑๘ - ๒๐ 
กิโลกรัมต่อปี 
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ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน ๒๕๖๒ 
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